

## รายงานการประชุม

### คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

จังหวัดนครสวรรค์ ระดับอำเภอ : อำเภอตากลี

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมตึกเวชฯโรงพยาบาลตากลี

#### วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สาธารณสุขอำเภอตากลี: ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดนครสวรรค์และขยายเครือข่ายการดำเนินงาน ซึ่งมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้

- ๑.๑ มีการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตากลี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยการจัดทำแผนให้พิจารณาจากปัญหาในพื้นที่ ซึ่งปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นหนึ่งในปัญหาของอำเภอตากลีจึงเห็นควรปรึกษาคณะกรรมการให้ร่วมกันพิจารณาในการของบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในอำเภอตากลี
- ๑.๒ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแม้ว่าอัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในอำเภอตากลีจะลดลง แต่ปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำกลับเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราการฝังยาคุมกำเนิดในแม่วัยรุ่นหลังคลอดยังไม่ถึงเป้าหมาย ขอให้ทีมงานร่วมวิเคราะห์

#### วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

มติในที่ประชุม ยังไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

#### วาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๓.๑ สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอำเภอตากลี ณ.วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

สถานการณ์การเฝ้าระวังของอำเภอตากลีมีดังนี้

อัตรา	เป้าหมายปี๖๔	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๐-๑๔ปี	<๑.๑ ต่อพัน ปชก.๑๐-๑๔ปี	๑.๑๗	๐.๔๐	๑.๒๔
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ปี	<๓๔ ต่อพัน ปชก. ๑๕-๑๙ปี	๒๔.๘๗	๑๘.๐๓	๑๕.๖๑
อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุต่ำกว่า๒๐ปี	< ร้อยละ ๑๔	๑๑.๗๖	๑๓.๘๕	๑๑.๒๕

หมายเหตุ ข้อมูลจากHDC

๓.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในอำเภอตากาลีได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับผู้ปกครองและ  
เยาวชนดังนี้

ลำดับ	โครงการ	สถานที่	แหล่งงบประมาณ
๑	เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว	ต.หนองโพ/หัวหวาย/พรหมนิมิต	เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอตากาลี
๒	การสร้างค่านิยมทางเพศ ทางออกเชิงวัยรุ่น	รร.ตากาลีประชาสรรค์	กองทุนตำบล
๓	การสร้างค่านิยมทางเพศ ทางออกเชิงวัยรุ่น	รร.ทหารอากาศอนุสรณ์	กองทุนตำบล
๔	อบรมให้ความรู้ทักษะการ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	รพ.สต.บ้านเขาติน	กองทุนตำบล
๕	อบรมให้ความรู้ทักษะการ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	รพ.สต.บ้านหัวหวาย	กองทุนตำบล
๖	โครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	รพ.สต.บ้านหนองโพ	กองทุนตำบล
๗	โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น	รพ.สต.บ้านหัวดุก	กองทุนตำบล
๘	โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น	รพ.สต.บ้านหนองแอก	กองทุนตำบล

๓.๓ สรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของอำเภอตากาลีใน  
รอบ ๓ปีที่ผ่านมาโดย Power Point

๓.๓ นำเสนอผลกระทบ และสถานะการณ์ปัญหาจากการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดย Power Point

๓.๔ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ร่วมกับรพ.สต.บ้านจันเสน จัดให้มีการแข่งขันประกวด  
เรียงความและคำขวัญ ในนักเรียนเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

๓.๕ โรงเรียนบ้านหนองพังพวย/หนองลาด/หนองจิกรี/อบต.พรหมนิมิต(งบจากสปสช.)/อบต.หนอง  
หม้อ จะจัดจัดทำแผนการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในโรงเรียน,ผู้ปกครอง,คณะครู  
(งบจากสปสช.) ปี๒๕๖๔

๓.๖ รมรงค์สนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยโดยแจกถุงยางอนามัยให้กับสถานบริการสาธารณสุขและ  
รีสอร์ท กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มชายรักชาย เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ใน  
อำเภอตากาลี

#### วาระที่๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ เสนอให้คณะทำงานสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการ พชอ.และพชต.

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ ทีมงานแสดงความรู้สึกต่อการทำงาน

**นางกัลยาณี ปลิวมา (นวก.สาธารณสุขสสอ.ตาศลิ ผู้รับผิดชอบงาน):** อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของอำเภอตาศลิเริ่มลดลง ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ แต่ปัญหาของอำเภอเราตอนนี้คือยังมีแม่วัยรุ่นตั้งครรภ์ซ้ำเกินเป้าหมาย สาเหตุจาก มีผู้ปกครองหลายท่านไม่ยอมให้วัยรุ่นหลังคลอดฝังยาคุมกำเนิด เพราะกลัวอันตราย ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง จึงขอฝากคณะทำงานช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้าใจด้วยนะคะ

**น.ส.อังสุมาลิน สุทธิพงษ์บัณฑิต(จนท.รพ.สต.บ้านห้วยดุก):**รู้สึกดีใจ ที่มีหน่วยงาน/ภาคีทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนเข้ามาร่วมดำเนินการ เด็กมีความรู้เรื่องการคุมกำเนิดและทักษะการป้องกันการตั้งครรภ์กันมากขึ้น ผู้ปกครอง ประชาชน เริ่มให้ความสนใจปัญหามากขึ้น

**นางโกสุม เฉลยสาร(อสม.บ้านเขาดิน):**หลังจากเข้าร่วมโครงการ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความด้อยประสิทธิภาพ การขาดความรู้ ของเด็กในเรื่องทักษะการป้องกันการตั้งครรภ์ยังเป็นปัญหา เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือ

**นางภาวิณี สระเวช (ครุรร.เทศบาลตาศลิ):**ครูและผู้ปกครองยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการสื่อสารและการสนทนาเชิงบวกในครอบครัว และยังมีความคิดว่าการคุยเรื่องเพศยังไม่เหมาะสม และไม่เป็นที่ปรึกษาให้กับวัยรุ่นได้ ทำให้วัยรุ่นลองผิดลองถูกและปรึกษาเพื่อนวัยเดียวกัน หาความรู้ทาง อินเทอร์เน็ตที่จะมีการตีความเองแบบผิดๆ

**สาธารณสุขอำเภอตาศลิ:** ผมจะนำเสนอการบรรจุเรื่องการสอนเพศวิถีศึกษาให้ผู้บริหารการศึกษาและนำเสนอปัญหาเข้าที่ประชุมพขอ. และพชต.เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมเรื่องทักษะการใช้ชีวิต เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ให้กับเยาวชนและจัดอบรมการเรื่องการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัวเพื่อให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ผู้ปกครองเข้าใจและพูดคุยกับวัยรุ่นมากขึ้น

**น.ส.ณัฐฐา ตั้งเจริญ (กรรมการสภาเด็ก):**ดิฉันอยากให้มีการจัดอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว หรือการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัวให้กับกลุ่มผู้ปกครอง เพื่อปรับทัศนคติผู้ปกครองให้เข้าใจวัยรุ่นมากขึ้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเน้นแต่เรื่องให้เรียนได้เกรดดีทุกอย่างเดียว บังคับไม่ค่อยให้ออกไปไหน เดียวนี้โลกทัศน์มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะ

ในที่ประชุมเห็นด้วยรับไว้พิจารณา

**นางสาวสุรีย์ สีสงษ์ (จนท.อบต.ห้วยหอม)** ดิฉันเห็นว่าควรมีการนำประเด็นปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เข้าที่ประชุมพชต. เพื่อของบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนในชุมชนในโอกาสต่อไป และหากมีภาระกิจที่จะให้ทางท้องถิ่นช่วยสนับสนุนในเรื่องใดก็สามารถนำเข้าไปประชุมได้นะคะ

สาธารณสุขอำเภอตากาลี: ใช้ครับกระผมเห็นด้วย ท่านอื่นมีใครจะเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุม และขอปิดการประชุมและขอ นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

๕.๒ การประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น



(นางกัลยาณี ปลิวมา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายสกล คลังพลอย)

สาธารณสุขอำเภอตากาลี

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม